

Số: 215 /BC-HĐND

Đức Phổ, ngày 11 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân thị xã

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thị xã tại Công văn số 203/HĐND ngày 29/11/2024, về việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND cuối năm 2024. Các Ban của HĐND thị xã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 500/BC-UBND ngày 02/12/2024 của UBND thị xã về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kết quả thẩm tra như sau:

1. Công tác tiếp nhận, tổng hợp, chỉ đạo giải quyết kiến nghị cử tri

Trên cơ sở Báo cáo số 49/BC-MTTQ-BTT về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của thị xã (với 33 ý kiến) của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã, Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết và tham mưu UBND thị xã tổng hợp trả lời tại Báo cáo số 500/BC-UBND ngày 02/12/2024.

Qua công tác theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, các Ban HĐND thị xã nhận thấy UBND thị xã đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định; phần lớn các kiến nghị của cử tri được xem xét trả lời trong khoảng thời gian quy định.

2. Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri

Kết quả trong số 33 nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri được Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã tổng hợp tại Báo cáo số 49/BC-MTTQ-BTT, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết, trả lời 33/33 ý kiến. Trong đó có 28 ý kiến được trả lời thỏa đáng, còn lại 05 ý kiến có chỉ đạo giải quyết và trả lời, nhưng kết quả còn chung chung hoặc chưa dứt điểm, cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc giải quyết, trả lời thỏa đáng cho cử tri theo quy định.

1. Cử tri Huỳnh Quang Phúc, TDP 3 phường Phổ Minh: Khi thi công công trình đường Huỳnh Thúc Kháng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đã đổ đất bì lên diện tích ruộng của ông Võ Tấn Hưng và ông Huỳnh Hoàng, nhưng chưa san lấp mặt bằng, cây mai dương mọc um tùm, không thể sản xuất được. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất kiểm tra, khắc phục.

Trả lời của UBND thị xã: Nội dung này, Ban QLĐT XD và PTQĐ thị xã Đức Phổ đã tổ chức đi kiểm tra tại hiện trường, chỉ đạo đơn vị thi công san ủi mặt bằng, người dân hiện nay đã có thể canh tác, sản xuất bình thường.

Tuy nhiên, qua ý kiến thảo luận của Tổ đại biểu số 3, hiện tại việc khắc phục, san ủi mặt bằng chưa đảm bảo để sản xuất vụ Đông Xuân 2024-2025, cử tri tiếp tục có đơn và UBND phường Phổ Minh đã có Công văn số 311/UBND ngày 09/12/2024 gửi Ban QLĐTXD và PTQĐ thị xã. Do đó, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo khẩn trương khắc phục để Nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân kịp thời theo kế hoạch.

2. Cử tri phường Phổ Vinh: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn của UBND thị xã hướng dẫn UBND phường làm thủ tục điều chỉnh diện tích đất cho một số hộ dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng trong thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

Trả lời của UBND thị xã: Các công trình, dự án này đều do UBND các xã, phường làm Chủ đầu tư, không có chính sách hỗ trợ, bồi thường, nên quá trình thực hiện các Chủ đầu tư chỉ vận động hộ dân hiến đất, không hướng dẫn người dân thực hiện quy trình đăng ký biến động, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trách nhiệm này thuộc về UBND các xã, phường.

Để giải quyết nội dung này, ngày 29/11/2024 UBND thị xã đã ban hành Công văn số 3352/UBND chỉ đạo UBND các xã, phường có trách nhiệm giải thích, vận động cho người sử dụng đất hiểu và chia sẻ; hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký biến động, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trường hợp người sử dụng đất vẫn không thống nhất, UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ kinh phí đo đạc cho người sử dụng đất trong quá trình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ý kiến thẩm tra các Ban HĐND thị xã như sau: Nội dung phản ánh này không chỉ của cử tri phường Phổ Vinh, mà của cử tri nhiều địa phương trên địa bàn thị xã. Việc chỉ đạo xử lý của UBND thị xã trong giai đoạn hiện nay là tương đối phù hợp. Tuy nhiên, đơn giá dịch vụ đo đạc để thực hiện thủ tục đăng ký biến động đang áp dụng theo Quyết định 37/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi có giá cao, nên đa số người sử dụng đất bức xúc vì cho rằng đã hiến đất làm đường, kênh mương nội đồng, không được bồi thường, hỗ trợ mà còn tốn một khoản lệ phí lớn trong việc cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng. Do đó, các Ban HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các địa phương trong quá trình thực hiện cần đảm bảo hài hòa, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; công khai, minh bạch không để người dân bức xúc, tiếp tục phát sinh đơn đến các cấp.

3. Cử tri phường Phổ Văn: Phổ Văn đã được công nhận là phường từ năm 2020, nhưng đến nay vẫn chưa có tên đường, chưa có số nhà. Đề nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư.

Trả lời của UBND thị xã: Thị xã Đức Phổ được thành lập theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14, ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đó Phổ Văn là một phường của thị xã Đức Phổ. Từ khi thành lập đến nay, UBND thị xã Đức Phổ đã và đang tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô

thị để phát triển theo đúng định hướng. Trong đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng đô thị theo hướng trọng tâm, trọng điểm như: hệ thống giao thông, thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng khu vực nội thị... chưa thực hiện việc đặt tên đường.

Qua thẩm tra, các Ban HĐND nhận thấy: kiến nghị đặt tên các tuyến đường là đề nghị chính đáng không chỉ của cử tri phường Phổ Văn mà của cử tri các phường trên địa bàn thị xã. Nội dung này cử tri đã kiến nghị nhiều lần, UBND thị xã đã trả lời là sẽ nghiên cứu, đến nay các địa phương lên đô thị (phường) gần 5 năm, nhưng nhiều địa phương chưa có tên đường. Do vậy, đề nghị UBND thị xã tiếp thu ý kiến của cử tri và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu lập Đề án đặt tên đường các khu vực nội thị trên địa bàn thị xã.

4. Cử tri phường Phổ Vinh: Công ty An Lộc Phát khai thác đất ở Mỏ đất núi Thạch Lập thuộc tổ dân phố Phi Hiến nhưng chưa san ủi, trả lại mặt bằng. Đề nghị UBND thị xã quan tâm, kiến nghị với Công ty An Lộc Phát san ủi, trả lại mặt bằng theo như cam kết ban đầu với Nhân dân tổ dân phố Phi Hiến, Phổ Vinh.

Trả lời của UBND thị xã: Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Lộc Phát được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 72/GP ngày 15/11/2017 tại Mỏ đất Thạch Lập, Tổ dân phố Phi Hiến, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, thời hạn khai thác là 30 tháng kể từ ngày được cấp phép khai thác. Đến ngày 15/5/2020, Công ty đã kết thúc khai thác và đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai theo quy định.

Qua công tác theo dõi và thẩm tra, các Ban HĐND thị xã nhận thấy: Nội dung này đã được UBND thị xã Đức Phổ có kiến nghị và báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tại các Báo cáo số 556/BC-UBND ngày 07/12/2023, Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 03/7/2024. Tuy nhiên đến nay đơn vị khai thác vẫn chưa thực hiện phục hồi môi trường theo quy định. Trong khi hiện trạng tại đây, mặt bằng không bằng phẳng, lồi lõm, có những ụ đất, đá lớn, không có taluy, rất dễ gây sạt lở trong mùa mưa bão. Đó đó, đề nghị UBND thị xã tiếp tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản phải phục hồi môi trường và đất đai theo quy định.

5. Cử tri phường Phổ Thạnh: Năm 2014, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đi ngang qua địa bàn phường Phổ Thạnh, nhà và đất của hộ ông Đinh Xuân Hương ở tổ dân phố Long Thạnh 1 đã được Nhà nước thu hồi, bồi thường và giao đất tái định cư. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hộ ông Đinh Xuân Hương vẫn không tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất để giao lại mặt bằng. Khu vực này, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông chết người do che khuất tầm nhìn; cử tri đã có ý kiến rất nhiều lần trong các kỳ tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp. Nhưng đến nay, đã 10 năm vẫn chưa xử lý, cử tri rất bức xúc. Đề nghị UBND thị xã quan tâm xem xét, giải quyết.

Trả lời của UBND thị xã: Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí nút giao này, UBND thị xã đã chỉ đạo Tổ Công tác (được thành lập theo Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của UBND thị xã Đức Phổ) tổ chức ra quân chặt hạ cây cối che khuất tầm nhìn, đồng thời giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ

bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với trường hợp ông Đinh Xuân Hương, tham mưu UBND thị xã hướng giải quyết.

Ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND thị xã như sau: Kiến nghị này của cử tri đã kéo dài rất nhiều năm, tại Báo cáo số 138/BC-HĐND ngày 12/7/2022 về thẩm tra báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022, các Ban HĐND thị xã có đề nghị UBND thị xã khẩn trương có văn bản kiến nghị và phối hợp với các sở, ngành của tỉnh giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Do đó, các Ban HĐND đề nghị UBND thị xã trả lời rõ khoảng thời gian nào sẽ hoàn thành vì cử tri kiến nghị rất nhiều lần và rất bức xúc, gây ảnh hưởng niềm tin của Nhân dân vào chính quyền.

6. Một số kiến nghị chung của cử tri các xã, phường: đề nghị UBND thị xã quan tâm, đầu tư, hỗ trợ kinh phí để xây dựng Nhà ăn hóa thôn, Tổ dân phố; hệ thống điện chiếu sáng đô thị; kè chống sạt lở; cầu dân sinh; bê tông hóa hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp...

Các kiến nghị này đã UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương kiểm tra thực tế, rà soát và đề xuất UBND thị xã xem xét theo quy định. Tuy nhiên, do điều kiện hạn chế về nguồn lực và chưa thu hút được đầu tư nên chưa xác định thời gian thực hiện.

Các Ban HĐND thị xã nhận thấy, trong điều kiện nguồn kinh phí của thị xã còn hạn hẹp, nên chỉ tập trung ưu tiên hỗ trợ khắc phục những công trình, dự án khẩn cấp, khi cân đối được nguồn lực và đảm bảo các điều kiện quy định, thị xã sẽ rà soát, giải quyết. Đề nghị các vị đại biểu HĐND thị xã tại các đơn vị bầu cử có trách nhiệm trả lời, giải thích rõ để cử tri hiểu và chia sẻ.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị xã đối với báo cáo của UBND thị xã về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024; Ban Pháp chế kính báo cáo HĐND thị xã./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Ban Thường trực UBMTTQVN TX;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- Ban KT-XH HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. CÁC BAN HĐND THỊ XÃ
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ**



Tô Thị Trúc